

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ถูกกดดันจากแรงขายทำกำไร, คาดอ่อนค่าในกรอบจำกัด หลังทุนยังไหลเข้า

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าลงจากแรงขายทำกำไรระยะสั้น แต่คาดว่า การอ่อนค่าจะอยู่ในกรอบที่จำกัด เนื่องจากเงินบาทในภาพรวม ยังได้แรงหนุนจากการไหลเข้าของเงินทุน

*ดิลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวรับที่ 34.50 และแนวต้านที่ 34.40

*ดอลลาร์/เยนร่วงลงในการซื้อขายช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย ขณะที่นักลงทุนเข้าซื้อเยนในฐานะสกุลเงินปลอดภัย และพยายามหลีกเลี่ยงสินทรัพย์เสี่ยง

*ดอลลาร์อยู่ที่ 110.58 เยนในช่วงเช้าวันนี้ ร่วงลงจาก 110.87 เยนในช่วงท้ายวานนี้ โดยดอลลาร์ได้ร่วงลงแตะจุดต่ำสุดรอบ 1 สัปดาห์ ที่ 110.45 เยน ในระหว่างช่วงเช้าวันนี้ด้วย

*นักลงทุนลดความต้องการซื้อสินทรัพย์เสี่ยงในสัปดาห์นี้ เพราะหลายปัจจัย ซึ่งรวมถึงการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ กับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน จะประชุมกันในช่วงต่อไปในสัปดาห์นี้ รวมทั้งเป็นผลจากเหตุระเบิดพลีชีพ ที่นครเซนต์ปีเตอส์เบิร์ก

*ยูโรได้รับแรงกดดันจากการดิ่งลงอย่างรุนแรงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเยอรมนี เนื่องจากเหตุระเบิดที่นครเซนต์ปีเตอส์เบิร์กของรัสเซีย ส่งผลให้นักลงทุนเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลเยอรมนี ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย

*อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเยอรมนีประเภทอายุ 10 ปี อยู่ที่ 0.279% ในช่วงท้ายวันจันทร์ โดยดิ่งลงจาก 0.328% ในช่วงท้ายวันศุกร์

*นักลงทุนรอดูผลการประชุมกำหนดนโยบาย ของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ในช่วงต่อไปในวันนี้ โดยนักลงทุนคาดว่า RBA จะตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่สถิติต่ำสุดที่ 1.5% ต่อไป และนักลงทุนรอฟังความเห็นของ RBA ที่มีต่อเศรษฐกิจภายในออสเตรเลีย รวมถึงแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในอนาคต

*นางสาวชริธา อารมย์ดี ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวถึงการปรับลดวงเงินการออกพันธบัตรระยะสั้นของ ธปท. ว่าเป็นหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยลดแรงจูงใจของนักลงทุนต่างชาติ ที่จะนำเงินเข้ามาพักในระยะสั้นได้บ้าง

*แต่ธปท.ระบุว่า ขณะนี้ยังเร็วเกินไปที่จะประเมินผล อีกทั้งการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาท ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ โดยเฉพาะปัจจัยในต่างประเทศ ซึ่งธปท.จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และได้เตรียมแนวทางอื่นรองรับไว้ด้วย โดยจะประเมินสถานการณ์ก่อนที่จะดำเนินการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

*เมื่อวาน นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1.29 พันล้านบาท ขณะที่ซื้อสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 1.35 หมื่นล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุคงเหลือเกิน 1 ปีขึ้นไป ซื้อสุทธิ 3.12 พันล้านบาท

*09.39 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 34.406/419 จาก 34.349 เมื่อวาน

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 36.695/727 จาก 36.610 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 110.64/68 จาก 110.87 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.0667/69 จาก 1.0668 เมื่อวาน

"บาทเข้านี้อ่อนค่าจากแรงขายทำกำไร หลังจากที่แข็งค่ามามากก่อนหน้านี้ แต่บาทก็ไม่ได้อ่อนไปมาก เพราะว่า fund flows ยังไหลเข้าอยู่" ดิลเลอร์

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับขอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้